

## NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phạm Phương Anh<sup>1</sup>, Võ Thị Thu Nguyệt<sup>2</sup>

Ngày nhận bài: 09/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 31/5/2022; Ngày duyệt đăng: 01/6/2022

### TÓM TẮT

Xây dựng Đảng về đạo đức – một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta luôn phấn đấu trong suốt quá trình xây dựng Đảng. Bài viết làm rõ những thành tựu đạt được, hạn chế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua đồng thời phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản qua đó cho thấy bước nhận thức mới của Đảng ta nhằm hướng đến xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

*Từ khóa:* Đạo đức, Nghị quyết XIII, Văn kiện, xây dựng Đảng.

### 1. MỞ ĐẦU

Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường: biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới cùng với đó là sự tiến bộ của các thành tựu khoa học và công nghệ... đang không ngừng tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với những thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết cùng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để khắc phục mọi khó khăn, phát huy kết quả đã đạt để thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra và thành công tốt đẹp với chủ đề “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, p. tr.14). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: xây dựng Đảng về đạo đức là “*nền tảng*”, là “*cái gốc*” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì trong những năm gần đây, những vi phạm của tổ chức Đảng diễn ra khá đa dạng, phức tạp, trên mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội bên cạnh đó việc suy thoái đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên ngày một gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, dưới nhiều hình thức và được che giấu tinh vi, diễn ra tất cả các lĩnh vực, ngành đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước “*Điều này thể hiện rất rõ trong báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp sau khi kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên trong năm 2017 về số lượng tổ chức đảng và đảng viên vi phạm và phải thi hành kỷ luật thậm chí nhiều đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng*” (Bùi Thế Đức, 2018, pp. 7-9). Do đó, việc “*Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, p. 184) là vấn đề cần được quan tâm một cách đầy đủ góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “*là đạo đức, là văn minh*”.

### 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

#### 2.1. Nội dung nghiên cứu

*Thứ nhất*, chỉ ra những thành tựu, hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua.

*Thứ hai*, phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản.

#### 2.2. Phương pháp nghiên cứu

<sup>1</sup>Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên;

<sup>2</sup>Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Phương Anh; ĐT: 00914250184; Email: ppanh@ttn.edu.vn.